

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
SAM NAK-NGAN A.M.C. Co., Ltd.



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 14 ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ณ วันซื้อธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจำนวน 110.90 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ กลุ่มบริษัทจึงรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวไว้ในบัญชี “ค่าความนิยม” เป็นจำนวนเงิน 271.60 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ทำการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมแล้ว

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ค่าความนิยม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 14 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระงับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยม ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อมูลค่าค่าความนิยมของกลุ่มบริษัท

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัทรวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินด้วยเงินด้อยค่าของน้ำหนักรวมของบริษัท ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กิม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

กัม

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ปี

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



(นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
		(ปรับปรุงใหม่)		(จัดประเภทใหม่)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	75,934,325	131,479,029	17,990,719	93,241,070
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6.1 และ 8	54,263,219	72,083,953	8,592,853	15,076,867
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	-	-	399,365,970	120,915,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	10	14,836,348	14,836,348	14,836,348	14,836,348
สินค้าคงเหลือ	11	5,205,803	13,513,866	-	5,426,605
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		33,930,939	25,091,508	8,850,063	1,447,405
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		184,170,634	257,004,704	449,635,953	250,943,295
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	1,055,853	1,054,333	1,055,853	1,054,333
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	-	9,799,000	-	9,799,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	709,559,800	504,549,800
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	-	39,367,578	1,380,719	39,367,578
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	16	19,305,751	2,048,293	19,305,751	2,048,293
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	1,191,044,054	420,448,144	174,091,070	58,313,420
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	2,496,874	61,040,898	2,496,874	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	282,586	398,623	278,189	392,340
ค่าความนิยม	14	271,597,312	271,597,312	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	20	8,788,472	9,588,578	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,106,316	23,934,568	10,441,603	21,761,568
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,507,677,218	839,277,327	918,609,859	637,286,332
รวมสินทรัพย์		1,691,847,852	1,096,282,031	1,368,245,812	888,229,627

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
		(ปรับปรุงใหม่)		(จัดประเภทใหม่)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21	-	98,621,074	-	48,621,074
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22	76,914,752	114,157,822	81,688,943	21,172,945
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	9	-	736,775	-	736,775
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6.1	-	6,500,000	-	5,500,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น	23	-	13,120,000	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	24	35,076,180	7,993,214	3,916,372	2,951,200
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25	496,734	6,064,400	496,734	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		135,671	614,315	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,100,038	3,614,150	1,044,631	1,235,444
รวมหนี้สินหมุนเวียน		113,723,375	251,421,750	87,146,680	80,217,438
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	24	216,018,443	13,231,811	6,016,777	9,199,979
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25	1,973,527	56,969,992	1,973,527	-
หุ้นผู้แปลงสภาพ	26	16,447,390	-	16,447,390	-
สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้	26	2,560,829	-	2,560,829	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	7,074,995	7,374,526	2,805,607	3,045,137
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	27	4,296,730	2,928,588	3,518,892	2,814,739
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,424,061	1,424,061	751,230	751,230
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		249,795,975	81,928,978	34,074,252	15,811,085
รวมหนี้สิน		363,519,350	333,350,728	121,220,932	96,028,523
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	28				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,137,786,087 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		534,446,522	-	534,446,522	-
หุ้นสามัญ 1,635,137,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		-	408,784,277	-	408,784,277
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,765,538,805 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		441,384,701	-	441,384,701	-
หุ้นสามัญ 1,341,401,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		-	335,350,395	-	335,350,395
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	28 และ 30	866,904,178	436,068,247	866,904,178	436,068,247
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ		-	42,352,537	-	42,352,537
ทุนสำรองตามกฎหมาย	30	4,660,000	4,660,000	4,660,000	4,660,000
กำไร(ขาดทุน)สะสม		8,546,415	(63,782,096)	(72,570,394)	(32,876,470)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		4,749,819	4,749,819	6,646,395	6,646,395
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,326,245,113	759,398,902	1,247,024,880	792,201,104
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,083,389	3,532,401	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,328,328,502	762,931,303	1,247,024,880	792,201,104
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,691,847,852	1,096,282,031	1,368,245,812	888,229,627

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
		(ปรับปรุงใหม่)		(จัดประเภทใหม่)
รายได้จากการขายและบริการ	257,219,483	96,031,397	15,397,232	50,906,595
ต้นทุนขายและบริการ	(119,983,792)	(63,624,078)	(9,842,551)	(17,434,139)
กำไรขั้นต้น	137,235,691	32,407,319	5,554,681	33,472,456
รายได้อื่น	41,275,630	13,970,669	25,776,085	17,618,191
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	49,093,358	-	22,200,875
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(8,202,568)	(785,427)	(342,387)	(472,275)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(57,689,006)	(70,116,408)	(42,727,096)	(44,008,789)
(ตั้งเพิ่ม) โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,105,626)	6,053,394	(1,683,476)	6,053,394
โอนกลับผลขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	13,455,716
ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(41,958)	-	(41,958)	-
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	110,472,163	30,622,905	(13,464,151)	48,319,568
ต้นทุนทางการเงิน	(38,049,758)	(10,496,544)	(26,469,303)	(3,848,211)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	72,422,405	20,126,361	(39,933,454)	44,471,357
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	32 (1,542,806)	(332,219)	239,530	147,234
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	70,879,599	19,794,142	(39,693,924)	44,618,591
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน	27			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	65,920	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด-สุทธิจากภาษี	-	65,920	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	70,879,599	19,860,062	(39,693,924)	44,618,591
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	72,463,342	21,216,574	(39,693,924)	44,618,591
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,583,743)	(1,422,432)	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	70,879,599	19,794,142	(39,693,924)	44,618,591
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	72,463,342	21,282,494	(39,693,924)	44,618,591
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,583,743)	(1,422,432)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	70,879,599	19,860,062	(39,693,924)	44,618,591
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)	33 0.053	0.022	(0.029)	0.047
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)	33 0.049	0.020	(0.027)	0.043

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	จำนวน	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										รวม	
		ส่วนเกิน		ส่วนเกิน		ส่วนเกิน		ส่วนเกิน		ส่วนเกิน			รวม
		มูลค่า	ส่วนเกิน	มูลค่า	ส่วนเกิน	มูลค่า	ส่วนเกิน	มูลค่า	ส่วนเกิน	มูลค่า	ส่วนเกิน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		222,438,945	164,833,897	-	4,660,000	(85,064,590)	(1,387,210)	6,646,395	(509,366)	4,749,819	311,618,071	9,173,109	320,791,180
เพิ่มหุ้นสามัญ	28	112,911,450	271,234,350	-	-	-	-	-	-	-	384,145,800	-	384,145,800
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ		-	-	42,352,537	-	-	-	-	-	-	42,352,537	-	42,352,537
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,218,276)	(4,218,276)
กำไรสำหรับปีตามที่รายงานในปีก่อน		-	-	-	20,986,886	-	-	-	-	-	20,986,886	(1,422,432)	19,564,454
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3	-	-	-	229,688	-	-	-	-	-	229,688	-	229,688
กำไรสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)		-	-	-	21,216,574	-	-	-	-	-	21,216,574	(1,422,432)	19,794,142
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	65,920	-	-	-	-	-	65,920	-	65,920
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	21,282,494	-	-	-	-	-	21,282,494	(1,422,432)	19,860,062
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)		335,350,395	436,068,247	42,352,537	4,660,000	(63,782,096)	(1,387,210)	6,646,395	(509,366)	4,749,819	759,398,902	3,532,401	762,931,303
เพิ่มหุ้นสามัญ	28	106,034,306	430,835,931	(61,870,237)	-	-	-	-	-	-	475,000,000	-	475,000,000
รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ		-	-	19,517,700	-	-	-	-	-	-	19,517,700	-	19,517,700
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		-	-	-	-	(134,691)	-	-	-	-	(134,691)	134,591	(100)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		-	-	-	72,463,342	-	-	-	-	-	72,463,342	(1,583,743)	70,879,599
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(140)	-	-	-	-	-	(140)	140	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	72,328,511	-	-	-	-	-	72,328,511	(1,449,012)	70,879,499
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		441,384,701	866,904,178	-	4,660,000	8,546,415	(1,387,210)	6,646,395	(509,366)	4,749,819	1,326,245,113	2,083,389	1,328,328,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ	วันที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้า	ทุนสำรองตามกฎหมาย	กำไร(ขาดทุน)สะสม	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิทธิ	รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	222,438,945	164,833,897	-	4,660,000	(77,495,061)	6,646,395	321,084,176	
	เพิ่มหุ้นสามัญ	112,911,450	271,234,350	-	-	-	-	384,145,800	
	รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	-	-	42,352,537	-	-	-	42,352,537	
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	44,618,591	-	-	44,618,591	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	44,618,591	-	-	44,618,591	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	335,350,395	436,068,247	42,352,537	4,660,000	(32,876,470)	6,646,395	792,201,104	
	เพิ่มหุ้นสามัญ	106,034,306	430,835,931	(61,870,237)	-	-	-	475,000,000	
	รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ	-	-	19,517,700	-	-	-	19,517,700	
	ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(39,693,924)	-	-	(39,693,924)	
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(39,693,924)	-	-	(39,693,924)	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	441,384,701	866,904,178	-	4,660,000	(72,570,394)	6,646,395	1,247,024,880	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	70,879,599	19,794,142	(39,693,924)	44,618,591
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	16,369,814	17,776,817	6,157,188	7,069,116
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,977,712	7,113,642	223,663	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย	194,037	3,962,073	192,151	3,269,551
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)	1,754,647	(6,053,394)	1,683,476	(6,053,394)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	350,979	-	-	-
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(2,151,923)	(8,762,968)	(2,151,923)	(8,762,968)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,525,802	(494,504)	(247,845)	(380,038)
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	41,958	-	41,958	-
กำไรจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(13,455,716)
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(6,174,991)	(6,477)	(1,002,801)	(6,477)
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน	(3,747,543)	-	-	-
โอนกลับรายการจากการซื้อขายสินทรัพย์	-	(32,860)	-	(32,860)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(49,093,358)	-	(22,200,875)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,368,142	898,587	704,153	677,404
ดอกเบี้ยรับ	(1,122,676)	(14,717)	(10,141,786)	(313,972)
ดอกเบี้ยจ่าย	14,243,284	10,496,545	2,662,829	3,848,211
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	48,255	-	48,255	-
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ	23,758,219	-	23,758,219	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	1,542,806	332,219	(239,530)	(147,234)
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	120,858,121	(4,084,253)	(18,005,917)	8,129,339

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15,551,126	(44,739,492)	10,355,118	1,702,062
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	3,683,875	-	3,683,875
สินค้าคงเหลือ	10,459,986	24,254,285	7,578,528	23,781,705
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,766,086)	-	(8,049,715)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,472,113	(269,880)	12,952,647	73,200
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(35,407,935)	(4,258,764)	13,572,781	955,356
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(736,775)	(1,743,879)	(736,775)	(1,743,879)
ประมาณการหนี้สินอื่น	-	(982,800)	-	(982,800)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,514,112)	1,074,940	(190,813)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,424,061	-	751,230
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	111,916,438	(25,641,907)	17,475,854	36,350,088
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(3,589,061)	(1,531,200)	(985,625)	(1,582,987)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	108,327,377	(27,173,107)	16,490,229	34,767,101
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,520)	295,562	(1,520)	295,562
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	101,349,030	1,590,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(379,800,000)	(54,965,000)
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(205,000,100)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	80,000,000	-	80,000,000
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(762,394,702)	(597,110)	(50,405,652)	(163,655)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,254,757	104,100	2,005,607	104,100
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(49,756)	-	(49,756)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(78,000)	(13,200)	(78,000)	(6,700)
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม	-	(5,000,000)	-	(5,000,000)
เงินสดรับจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม	4,958,042	-	4,958,042	-
เงินสดรับดอกเบี้ย	111,835	8,701	4,835,051	334,521
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(750,199,344)	74,798,053	(522,187,298)	22,188,828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(ปรับปรุงใหม่)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(98,621,074)	(10,264,044)	(48,621,074)	(10,190,557)
เงินสกรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	13,000,000	-	12,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(6,500,000)	(21,500,000)	(5,500,000)	(6,500,000)
เงินสกรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	100,000,000	35,120,000	100,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(113,120,000)	(22,000,000)	(100,000,000)	-
เงินสกรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	185,000,000	-	185,000,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(185,000,000)	-	(185,000,000)
เงินสกรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	250,000,000	34,244	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(20,130,402)	(857,783)	(2,218,030)	(38,583)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(248,775)	(194,695)	(248,775)	-
เงินสกรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ	495,000,000	-	495,000,000	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	(24,750,000)	-	(24,750,000)	-
เงินสกรับล่วงหน้าที่หุ้น	19,517,700	42,352,537	19,517,700	42,352,537
เงินสกรับจากการเพิ่มทุน	-	1,645,800	-	1,645,800
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(14,820,086)	(4,737,647)	(2,733,103)	(3,782,325)
เงินสกรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	47,123,929	-	-
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	(100)	(22,625)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	586,327,263	79,699,716	430,446,718	35,486,872
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	(55,544,704)	127,324,662	(75,250,351)	92,442,801
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	131,479,029	4,154,367	93,241,070	798,269
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	75,934,325	131,479,029	17,990,719	93,241,070
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี้				
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ	42,029,723	-	51,802,591	-
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	38,181,441	-	38,181,441	-
- โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,602	-	3,602	-
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1,541,719	-
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	18,283,322	-	18,283,322	-
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการปรับลดเงินค่าจ้างก่อสร้าง	38,489,056	-	-	-
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า	2,670,781	-	2,670,781	-
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ	-	-	9,900	-
- เจ้าหน้าที่ลดลงจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วม	4,799,000	-	4,799,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล้องวงจรปิด

บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.1

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

2.2 งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.3 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอการปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบการใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ในการประมาณการรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการการใช้สิทธิเลือกซื้อหรือสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา รวมถึงอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ของสินทรัพย์อ้างอิง และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าค้ำผู้ให้เช่า เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าไม่เคลื่อนไหว

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงในสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าไม่เคลื่อนไหว ประมาณจากสินค้าแต่ละชนิดที่เสื่อมสภาพและสินค้าไม่เคลื่อนไหว

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงาน

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงานก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอดีต

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าค่าความนิยมในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

คดีความ

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและการจัดประเภทรายการ

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ณ วันซื้อธุรกิจ ซึ่งจากการประเมินดังกล่าวกลุ่มบริษัทต้องปรับย้อนหลังงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งมีการจัดประเภทรายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งแสดงผลกระทบได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			ตามที่ ปรับปรุงใหม่
	ตามที่ เคยรายงาน	ผลกระทบจากการ ปรับย้อนหลัง งบการเงินรวม	การจัดประเภท รายการใหม่ เพิ่ม(ลด)	
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	96,527	-	(24,443)	72,084
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	649	-	(649)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	25,092	25,092
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	421,642	(1,194)	-	420,448
ค่าความนิยม	270,414	1,183	-	271,597
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6,129	3,460	-	9,589
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	115,071	-	(913)	114,158
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,701	-	913	3,614
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,155	3,219	-	7,374
ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	64,012	(229)	-	63,783

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ตามที่ เคยรายงาน	ผลกระทบจากการ ปรับย้อนหลัง งบการเงินรวม	การจัดประเภท รายการใหม่ เพิ่ม(ลด)	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
รายได้ดอกเบี้ย	15	-	(15)	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	1,500	-	(1,500)	-
รายได้อื่น	12,456	-	1,515	13,971
ต้นทุนขายและบริการ	72,673	(286)	(8,763)	63,624
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	785	-	(785)	-
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	8,763	-	(8,763)	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	-	-	785	785
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	276	56	-	332

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนการจัด ประเภทใหม่	การจัดประเภทรายการ ใหม่เพิ่ม(ลด)	หลังการจัด ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15,877	(800)	15,077
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	647	800	1,447
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22,408	(1,235)	21,173
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,235	1,235
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
รายได้ดอกเบี้ย	314	(314)	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	1,379	(1,379)	-
รายได้อื่น	15,925	1,693	17,618
ต้นทุนขายและบริการ	26,197	(8,763)	17,434
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	472	(472)	-
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	8,763	(8,763)	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	-	472	472

4. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

- 4.1 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 3 แห่ง (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยมี สัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ดังนี้

บริษัท	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ประเภทกิจการ
	2565	2564	
บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด	99.79	99.42	ไทย ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำคิบ
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด	55.00	55.00	ไทย ผลิตพลังงาน
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	100.00	100.00	ไทย ผลิตและจำหน่ายเศษพลาสติก

- 4.2 บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม ของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท นับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึง วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

- 4.3 งบการเงินรวมจัดทำขึ้น โดยขึ้น นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์การบัญชี ที่คล้ายคลึงกัน

- 4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

- 4.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของกลุ่มบริษัท หลังจากตัดรายการระหว่างกัน ซึ่งยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ ตัดออกในขั้นตอนการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ำประกันและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

- 5.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับชำระ โดยรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของ สิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ได้เปิดเผยใน หมายเหตุข้อ 5.3

5.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการ เฉพาะ ในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน-ตราสารหนี้ ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการค้ำค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการค้ำค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรขาดทุนรายได้ดอกเบี้ยคำนวณ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการค้ำค่ารับรู้ในกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินที่มีอยู่หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

สัญญาอนุพันธ์

สัญญาอนุพันธ์จัดประเภทรายการ และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ยกเว้นสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยง

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างไรก็ตาม โดยราคาทุนมีการคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าที่ซื้อ ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ตั้งและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าได้รวมการปันส่วนของค่าโซหุ่ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

5.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน และหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการบริหารงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทวน โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5-20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานและไม่มีกรคิดค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเภทที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในกำไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

การโอนเปลี่ยนแปลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดินและอาคารที่มีไว้ใช้งาน ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานและจะวัดมูลค่าตามนโยบายบัญชีของที่ดินและอาคาร

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน และคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10-20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5-10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3-10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรขาดทุน

การโอนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป	2-5 ปี
สิทธิบัตร	3-5 ปี

5.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ที่ดิน	10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการให้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน

สัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษัท รับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินทุนจะถูกบันทึกเป็นส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของบริษัทที่ได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อตามสัญญาเช่า

5.10 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

5.11 ค่าความนิยมและการรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ โดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ กลุ่มบริษัท(ผู้ซื้อ)วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในงบกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

5.12 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่พร้อมใช้ จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี โดยไม่คำนึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจมาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าในส่วนของกำไรขาดทุน

หากในการประเมินการค้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรขาดทุนทันที

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัท บันทึกเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ

5.14 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนของการเกิดภาวะผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาวะผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมวลการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อได้จ่ายชำระประมวลการหนี้สินไปแล้ว

5.15 การรับรู้รายได้

5.15.1 รายได้จากการขายและให้บริการ รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและบริการ รายได้จากการขายและให้บริการ แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าและบริการที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.15.2 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วยจำนวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาและรายได้จากงานที่เพิ่มตามที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา ซึ่งรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ กำหนดขึ้นจากการสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างทางกายภาพที่ทำเสร็จเปรียบเทียบกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมวลการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำไรขาดทุน รายได้ที่รับรู้แล้วตามขั้นความสำเร็จของงานแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” สำหรับรายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงานแต่ได้เรียกชำระเงินตามสัญญาแล้วแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่สามารถประมาณขั้นความสำเร็จของงานตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นตามสัญญาและมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน

5.15.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.15.4 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

5.15.5 รายได้จากการรับคืนภาษีอากรรับรู้เมื่อได้รับคืนภาษีอากร

5.15.6 รายได้เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.15.7 รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

5.16 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

5.16.1 ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตามสัญญา รับรู้ในกำไรขาดทุนทันที เมื่อมีการปฏิบัติงานและเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนที่ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ทั้งสิ้น บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนทันที

5.16.2 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

5.16.3 ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

5.18 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายระหว่างปี หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด

5.19 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนสำหรับปี

5.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

5.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	414
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	2,057	4,124
คอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	4,296	4
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
ยอดคงเหลือต้นปี	-	-	120,915	75,000
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	379,800	54,965
ลดลงระหว่างปี	-	-	(101,349)	(9,050)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	399,366	120,915

ในปี 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลดลงจำนวน 7.46 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินอายุ 6-12 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.89-7.40 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2565	2564
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	20,676	4,923
คอกเบี้ยค้างจ่าย				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	70	-	70
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ยอดคงเหลือต้นปี	6,500	15,000	5,500	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	13,000	-	12,000
ลดลงระหว่างปี	(6,500)	(21,500)	(5,500)	(6,500)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	6,500	-	5,500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งจำนวนเป็นการกู้ยืมจากกรรมการบริษัทใหญ่ในรูปค้ำสัญญาใช้เงินอายุ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.84 ต่อปี

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

(หน่วย : พันบาท)

นโยบายการ กำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
รายได้จากการขาย	ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน	-	-	387
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาตามสัญญา	-	2,256	5,046
รายได้อื่น	ราคาตามที่ตกลงกัน	-	6	-
คอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 5.89-7.40 ต่อปี	-	9,060	306
มูลค่าซื้อสินทรัพย์	ราคาตามที่ตกลงกัน	-	21,000	-
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
คอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 6.84 ต่อปี	13	1,018	6

6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	6,252	7,761	4,329	5,965
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	277	-	277
รวม	6,252	8,038	4,329	6,242

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
บริษัท โมเดิร์น ชินเนอร์จี จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้น และมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้น และมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้น และมีผู้บริหารร่วมกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	20	1,586	9	32
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	75,515	1,693	17,797	93,155
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	399	128,200	185	54
รวม	75,934	131,479	17,991	93,241

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	414
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	49,399	71,776	7,195	12,165
รวมลูกหนี้การค้า	49,399	71,776	7,195	12,579
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,195)	(5,511)	(7,195)	(5,511)
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	42,204	66,265	-	7,068
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,057	4,124
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น	249	3,668	18	1,406
รายได้ค้างรับ	-	1,838	-	1,857
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,296	4
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการอื่น	1,021	-	1,021	6
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	9,618	297	559	612
เงินมัดจำ	47	16	47	-
อื่น ๆ	1,195	-	595	-
รวมลูกหนี้อื่น	12,130	5,819	8,593	8,009
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(71)	-	-	-
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ	12,059	5,819	8,593	8,009
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	54,263	72,084	8,593	15,077

ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ แยกตามอายุได้ดังนี้

8.1 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า				
อยู่ในกำหนดชำระ	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ				
- ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	38
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	-	-	-	376
รวม	-	-	-	414

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 30-180 วัน

8.2 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า				
อยู่ในกำหนดชำระ	42,204	35,996	-	-
เกินกำหนดชำระ				
- ไม่เกิน 3 เดือน	-	16,027	-	-
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	-	12,343	-	4,756
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	-	1,471	-	1,470
- มากกว่า 12 เดือน	7,195	5,939	7,195	5,939
รวม	49,399	71,776	7,195	12,165
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,195)	(5,511)	(7,195)	(5,511)
สุทธิ	42,204	66,265	-	6,654

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาประมาณ 15-90 วัน

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	(5,511)	(11,565)	(5,511)	(11,565)
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	(1,825)	(1,344)	(1,753)	(1,344)
ได้รับชำระคืนในระหว่างปี	69	7,398	69	7,398
ยอดคงเหลือปลายปี	(7,266)	(5,511)	(7,195)	(5,511)

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

(หน่วย : พันบาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	4,482	4,482	4,482	4,482
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,482)	(4,482)	(4,482)	(4,482)
สุทธิ	-	-	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	737	-	737

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	14,836	-	14,836	-
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	14,836	-	14,836
ยอดคงเหลือปลายปี	14,836	14,836	14,836	14,836

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ที่บริษัทได้รวบรวมตัวสัญญาเงินกู้ทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันหนี้สินที่มีกับอดีตบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตัวเฉลี่ยของตัวสัญญาเงินกู้ทั้งหมด โดยผู้กู้จะต้องชำระค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้เป็นรายเดือน ตัวสัญญาอายุ 1 ปี เท่ากันทั้งสองปี

11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	4,938	10,811	-	2,924
งานระหว่างประกอบและติดตั้ง	-	592	-	592
วัตถุดิบ	267	4,263	-	4,063
รวม	5,205	15,666	-	7,579
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	-	(2,152)	-	(2,152)
สุทธิ	5,205	13,514	-	5,427

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง-ต้นปี	(2,152)	(10,915)	(2,152)	(10,915)
ตั้งเพิ่มระหว่างปี	-	(292)	-	(292)
โอนกลับระหว่างปี	2,152	9,055	2,152	9,055
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง-ปลายปี	-	(2,152)	-	(2,152)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	122,136	72,387	11,995	26,197
- โอนกลับผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง สุทธิ	(2,152)	(8,763)	(2,152)	(8,763)
	119,984	63,624	9,843	17,434

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ตราสารทุน - ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	280	280
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้	776	774
รวม	1,056	1,054

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้เป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 38.1

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม โดยมีอัตราส่วนดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนร้อยละ		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		การลงทุน		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด	งานวิจัยและพัฒนาการ ปลูกสัถักจำหน่าย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืช เพื่อการแพทย์และเชิงพาณิชย์	-	49.00	-	20,000	-	9,799

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุน 9,800,000.00 บาท เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด” และเรียกชำระค่าหุ้นทั้งจำนวน

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 บริษัทมีมติถอนเงินทุน เนื่องจากการปิดกิจการของบริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด ปัจจุบันบริษัทได้รับเงินลงทุนคืนครบถ้วนหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยมีอัตราส่วนดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนร้อยละ		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	(หน่วย : พันบาท)		การลงทุน		วิธีราคาทุน		เงินปันผล	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด	325,000	120,000	99.79	99.42	324,310	119,300	-	-
บริษัท ชูรกา เอนเนอร์จี จำกัด	5,000	5,000	55.00	55.00	2,750	2,750	-	-
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	130,000	130,000	100.00	100.00	382,500	382,500	-	-
รวม					709,560	504,550	-	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมาต้นปี	504,550
ลงทุนเพิ่มในบริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด	205,010
ยอดคงเหลือปลายปี	709,560

การเพิ่มเงินลงทุน

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ของ บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 140.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนในการขยาย พัฒนาธุรกิจ หรือเข้าซื้อสินทรัพย์ บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการขยายธุรกิจ เป็นเงินจำนวน 65.00 ล้านบาท บริษัทย่อยได้รับชำระเงินเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

การซื้อเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นของบริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จากบริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ในราคา 382.50 ล้านบาท บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวน 450.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ราคาหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 382.50 ล้านบาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัท ได้ดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ณ วันซื้อธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการวัดมูลค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47,124
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22,023
สินค้าคงเหลือ	7,519
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	99,024
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,247
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	60
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(50,000)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(9,774)
เงินกู้ยืมระยะยาว	(9,885)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(4,269)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(166)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	110,903
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาตามสัดส่วนของการลงทุน	110,903
ค่าความนิยม	271,597
สิ่งตอบแทนที่โอนให้	382,500
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการรับโอนกิจการ	47,124
เงินสดที่จ่าย	-
กระแสเงินสดสุทธิ	47,124

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เป็นสาระสำคัญ

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือ ของส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จัดสรรให้ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุมสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(หน่วย : พันบาท)					
บริษัท ยูเรกา เอ็นเนอร์จี้ จำกัด	45.00%	45.00%	(1,644)	1,026	1,415	3,060

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท ยูเรกา เอ็นเนอร์จี้ จำกัดก่อนการตัดรายการระหว่างกันโดยสรุป มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,863	43,742
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-
รวมสินทรัพย์	5,863	43,742
หนี้สินหมุนเวียน	(1,996)	(36,270)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(722)	(673)
รวมหนี้สิน	(2,718)	(36,943)
สินทรัพย์สุทธิ	3,145	6,799
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,415	3,060

	(หน่วย : พันบาท)	
	<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</u>	
	2565	2564
รายได้	30	35,177
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(2,010)	1,254
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,644)	1,026
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(3,654)	2,280
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(2,010)	1,254
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,644)	1,026
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(3,654)	2,280

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2565	2564
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(835)	(4,309)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุน	930	2,497
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	65	226
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	160	(1,586)

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
ราคาทุน :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	21,273	50,157	71,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,273	50,157	71,430
โอนออก	(21,273)	(50,157)	(71,430)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(30,024)	(30,024)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(20,038)	(20,038)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(32,062)	(32,062)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(1,186)	(1,186)
โอนออก	-	33,248	33,248
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี :-			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,273	18,095	39,368
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา que แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			20,038
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,186

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	ยานพาหนะ	
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	21,273	50,157	-	71,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,273	50,157	-	71,430
โอนเข้า	-	-	2,597	2,597
โอนออก	(21,273)	(50,157)	-	(71,430)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	2,597	2,597
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(30,024)	-	(30,024)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(2,038)	-	(2,038)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(32,062)	-	(32,062)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(1,186)	(161)	(1,347)
โอนเข้า	-	-	(1,055)	(1,055)
โอนออก	-	33,248	-	33,248
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	(1,216)	(1,216)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,273	18,095	-	39,368
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	1,381	1,381
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				2,038
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				1,347

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาจำนวน 113.15 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับการประเมินราคาที่ดิน และวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) สำหรับการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นลำดับชั้นระดับที่ 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่โดยราคาทุนจำนวน 1.45 ล้านบาท และ 9.42 ล้านบาท ตามลำดับ

16. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
ราคาทุน :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	20,119	-	20,119
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(292)	-	(292)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	19,827	-	19,827
โอนเข้า	47,256	15,621	8,843	71,720
โอนออก	-	(44)	-	(44)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	47,256	35,404	8,843	91,503
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(15,648)	-	(15,648)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(1,685)	-	(1,685)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	196	-	196
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(17,137)	-	(17,137)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(1,022)	-	(1,022)
โอนเข้า	(31,397)	(13,220)	(8,819)	(53,436)
โอนออก	-	40	-	40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(31,397)	(31,339)	(8,819)	(71,555)
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(642)	-	(642)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(642)	-	(642)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	2,048	-	2,048
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	15,859	3,423	24	19,306

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,685

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1,022

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีการประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร เป็นจำนวน 0.62 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วโดยมีราคาทุนจำนวน 42.80 ล้านบาท

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
ราคาทุน :-							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	21,327	40,631	22,357	12,720	12,054	-	109,089
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	163	-	-	163
โอนเข้า	-	-	-	32	-	-	32
โอนออก	-	-	(32)	-	-	-	(32)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4)	(3)	-	-	(7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,327	40,631	22,321	12,912	12,054	-	109,245
ซื้อเพิ่ม	-	955	-	409	-	100,844	102,208
โอนเข้า	21,273	47,700	44	2,457	-	-	71,474
โอนออก	-	(47,256)	(15,621)	(8,843)	(2,597)	-	(74,317)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(6,680)	(14)	-	-	(6,694)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	42,600	42,030	64	6,921	9,457	100,844	201,916
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(11,968)	(17,585)	(11,965)	(6,074)	-	(47,592)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(1,970)	(828)	(292)	(255)	-	(3,345)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	2	3	-	-	5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(13,938)	(18,411)	(12,254)	(6,329)	-	(50,932)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	-	(2,931)	(506)	(320)	(31)	-	(3,788)
โอนเข้า	-	(30,791)	(40)	(2,457)	-	-	(33,288)
โอนออก	-	31,397	13,220	8,819	1,055	-	54,491
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	5,680	12	-	-	5,692
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(16,263)	(57)	(6,200)	(5,305)	-	(27,825)
มูลค่าตามบัญชี :-							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,327	26,693	3,910	658	5,725	-	58,313
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	42,600	25,767	7	721	4,152	100,844	174,091
ค่าเสื่อมราคาที่แสดงในกำไรขาดทุน							
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564							3,345
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565							3,788

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้บริษัทขอยืมซื้อที่ดิน โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัทขอยืมเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินบ่อน้ำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง มูลค่าสัญญารวม 334.13 ล้านบาท บริษัทขอยืมและผู้จะขายตกลงนัดชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในคราวเดียวให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัทขอยืมได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และจ่ายชำระค่าที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคาประเมินที่ดินโดยผู้ประเมินอิสระจำนวน 334.13 ล้านบาท)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีมติให้บริษัทย่อยซื้อที่ดิน โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัทย่อยเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินบ่อน้ำกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง มูลค่าสัญญา รวม 149.24 ล้านบาท บริษัทย่อยและผู้จะขายตกลงนำชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในคราวเดียวให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้รับ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และจ่ายชำระค่า ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคาประเมินที่ดิน โดยผู้ประเมินอิสระจำนวน 132.00 ล้านบาท)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้สัทยาบัน อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายการออกแบบแนววางท่อสำเร็จรูปและท่อส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำประปาของ บริษัทย่อย ตามสัญญาลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่าสัญญาจำนวน 36.28 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ชำระเงินตาม สัญญาครบทั้งจำนวนแล้ว และมีการรับมอบงานในส่วนท่อส่งน้ำประปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันงานดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบระบบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน และเครื่องจักร ราคาทุนจำนวน 409.68 ล้านบาท และ 216.83 ล้านบาท ตามลำดับ ที่จะมียื่นในอนาคตไปค้ำประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินและกิจการอื่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21 และ 38.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทได้นำที่ดิน ราคาทุนจำนวน 30.00 ล้านบาท และ 109.11 ล้านบาท ตามลำดับ ที่จะมียื่นในอนาคตไปค้ำประกันสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และกิจการอื่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21 และ 38.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง ใช้งานอยู่โดยราคาทุน 35.24 ล้านบาท และ 65.15 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์ที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง ใช้งานอยู่โดยราคาทุนจำนวน 16.94 ล้านบาท และ 36.59 ล้านบาท ตามลำดับ

18. สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	71,137	-	71,137
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	71,137	-	71,137
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,721	2,721
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	(71,137)	-	(71,137)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	2,721	2,721
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(2,982)	-	(2,982)
ค่าเสื่อมราคาประจำปี	(7,114)	-	(7,114)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(10,096)	-	(10,096)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,754)	(224)	(1,978)
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	(11,850)	-	(11,850)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(224)	(224)
มูลค่าตามบัญชี :-			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	61,041	-	61,041
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	2,497	2,497
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรขาดทุน			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			7,114
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			1,978

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ

ราคาทุน :-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

2,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2,721

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

-

ค่าเสื่อมราคาประจำปี

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

(224)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(224)

มูลค่าตามบัญชี :-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2,497

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

224

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยได้รับหนังสือยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า (ตามสัญญาเช่าวันที่ 10 มิถุนายน 2563) โดยผู้ให้เช่ายกเว้นไม่เรียกเก็บค่าเช่าทั้งหมดที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 15.00 ล้านบาท และในวันเดียวกันผู้ให้เช่าได้รับเงินจำนวน 20.00 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่ จำนวน 10 ปี และจะเริ่มเก็บค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มีมติให้บริษัทย่อยซื้อที่ดิน โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเช่าดังกล่าวกับผู้ให้เช่าและตกลงยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินพร้อมค่าเช่าและให้นำเงินประกันการเช่าที่ดินดังกล่าวเปลี่ยนมาเป็นเงินมัดจำ ตามสัญญาจะซื้อจะขายนี้ ทั้งนี้ ในระหว่างงวดบริษัทย่อยได้รับ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และจ่ายชำระค่าที่ดินแล้ว (ราคาประเมินที่ดิน โดยผู้ประเมินอิสระจำนวน 99.19 ล้านบาท)

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป	สิทธิบัตร	รวม
ราคาทุน :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	15,314	15,281	30,595
ซื้อเพิ่ม	13	-	13
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	41	-	41
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,923)	(8,923)
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	(172)	(6,358)	(6,530)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,196	-	15,196
ซื้อเพิ่ม	78	-	78
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	15,274	-	15,274
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(12,356)	(9,465)	(21,821)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,474)	(1,487)	(3,961)
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	(40)	-	(40)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	8,923	8,923
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	73	2,029	2,102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(14,797)	-	(14,797)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(194)	-	(194)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(14,991)	-	(14,991)
มูลค่าตามบัญชี :-			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	399	-	399
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	283	-	283
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในกำไรขาดทุน			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,961
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			194

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป	สิทธิบัตร	รวม
ราคาทุน :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	15,142	8,923	24,065
ซื้อเพิ่ม	6	-	6
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(8,923)	(8,923)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,148	-	15,148
ซื้อเพิ่ม	78	-	78
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	15,226	-	15,226
ค่าตัดจำหน่ายสะสม :-			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(12,317)	(8,093)	(20,410)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,439)	(830)	(3,269)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	8,923	8,923
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(14,756)	-	(14,756)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(192)	-	(192)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(14,948)	-	(14,948)
มูลค่าตามบัญชี :-			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	392	-	392
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	278	-	278
ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในกำไรขาดทุน			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,269
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			192

20. สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การควบคุมบัญชี

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชี	8,789	9,589	-	-
หนี้สินภายใต้การควบคุมบัญชี	(7,074)	(7,374)	(2,806)	(3,045)
สุทธิ	1,715	2,215	(2,806)	(3,045)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	1 มกราคม 2565	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ในกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 32)	31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม 2565	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่าย ในกำไรขาดทุน (หมายเหตุ 32)	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,191	(402)	8,789	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	398	(398)	-	-	-	-
รวม	9,589	(800)	8,789	-	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5,931)	61	(5,870)	(1,662)	-	(1,662)
สินทรัพย์สิทธิการไว้	-	(499)	(499)	-	(499)	(499)
สัญญาเช่าการเงิน	(1,443)	738	(705)	(1,383)	738	(645)
รวม	(7,374)	300	(7,074)	(3,045)	239	(2,806)
สุทธิ	2,215	(500)	1,715	(3,045)	239	(2,806)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	1 มกราคม 2564	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน กำไรขาดทุน (หมายเหตุ 32)	การรวม การจำหน่าย ธุรกิจ เงินลงทุน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564	บันทึกเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายใน กำไรขาดทุน (หมายเหตุ 32)	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี								
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(56)	9,247	-	9,191	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	100	298	-	398	-	-	-
รวม	-	44	9,545	-	9,589	-	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี								
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,087)	42	(4,269)	383	(5,931)	(1,662)	-	(1,662)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	70	-	(70)	-	-	-	-
สัญญาเช่าการเงิน	(1,577)	134	-	-	(1,443)	(1,530)	147	(1,383)
รวม	(3,664)	246	(4,269)	313	(7,374)	(3,192)	147	(3,045)
สุทธิ	(3,664)	290	5,276	313	2,215	(3,192)	147	(3,045)

กลุ่มบริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำนวน 30.16 ล้านบาท และ 35.46 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้นำไปรวมในการคำนวณสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เพื่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (เนื่องจากความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต)

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเบิกเกินบัญชี	-	3,621	-	3,621
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	95,000	-	45,000
รวม	-	98,621	-	48,621

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตัวสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 38.1 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี

22. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	12,307	40,871	6,302	8,504
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	20,676	4,923
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น	45,945	50,912	39,919	4,947
เช็คจ่ายล่วงหน้า	12,671	2	12,637	1
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	70	-	70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่น	4,412	18,535	864	1,521
เงินทศรองจ่าย	373	-	84	-
อื่น ๆ	1,207	3,768	1,207	1,207
รวม	76,915	114,158	81,689	21,173

23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	13,120	-	-	-
ผู้เพิ่มระหว่างปี	100,000	35,120	100,000	-
ชำระคืนระหว่างปี	(113,120)	(22,000)	(100,000)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	-	13,120	-	-

ในปี 2565 บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง จำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยตกลงชำระดอกเบี้ยพร้อมกับเงินต้นในคราวเดียวให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดหนึ่งปี คือไม่เกินวันที่ 24 มิถุนายน 2566 หากบริษัทผิดนัดผิดสัญญาไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา บริษัทตกลงให้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันทีพร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของต้นเงินกู้ยืม ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนครบถ้วนแล้วทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่าสัญญาจำนวน 33.60 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระงวดแรกในวันที่ 22 กันยายน 2564 ค่าประกันสัญญาด้วยเครื่องจักรผลิตน้ำประปา จำนวน 3 เครื่อง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ร.ง.4 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีตัวสัญญาใช้เงินให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง เป็นจำนวน 1.10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.84 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยชำระงวดแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย : พันบาท)			
	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	251,095	21,225	9,933	12,151
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(35,076)	(7,993)	(3,916)	(2,951)
สุทธิ	216,019	13,232	6,017	9,200

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
	2565	2564
ราคาตามบัญชีต้นปี	21,225	12,151
ผู้เพิ่มระหว่างปี	250,000	-
ชำระคืนระหว่างปี	(20,130)	(2,218)
ราคาตามบัญชีปลายปี	251,095	9,933

เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 5.25-5.97 ต่อปี และร้อยละ 4.87-5.47 ต่อปี ตามลำดับ โดยจ่ายชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก ซึ่งมีรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวที่สำคัญของแต่ละวงเงินดังนี้

วงที่	วงเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	การชำระเงินต้น
	2565	2564			
1.	23.00	23.00	เมษายน พ.ศ.2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566	MLR ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดละ 330,000.00 บาท จำนวน 60 ชำระงวดแรกในเดือนเมษายน 2561 และจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปีเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทย่อย
2.	10.00	10.00	เมษายน พ.ศ.2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566	MLR ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดละ 128,300.00 บาท จำนวน 60 ชำระงวดแรกในเดือนเมษายน 2561 และจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปีเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทย่อย
3.	12.00	12.00	มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2568	MLR ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดละ 362,900.00 บาท จำนวน 60 งวด ชำระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2565 และจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดย บยส.
4.	0.21	0.21	มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2568	MLR ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดละ 4,000.00 บาท จำนวน 60 งวด ชำระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2563 และจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดย บยส.
5.	250.00	-	กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2573	MLR ต่อปี	- ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดละ 3,300,000.00 บาท จำนวน 96 งวดชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ที่มีการเบิกเงินกู้ ตามสัญญาครั้งแรก ค้ำประกัน โดยบริษัทใหญ่และที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

25. หนี้สินตามสัญญาเช่า

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี	63,034	73,214	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,671	-	2,671	-
รายการปรับปรุงยกเลิกสัญญาเช่า	(63,034)	-	-	-
จัดประเภทเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	(10,180)	-	-
จ่ายชำระระหว่างปี	(201)	-	(201)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี	2,470	63,034	2,470	-

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญา มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2565		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่ายรอดักบัญชี	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	597	(100)	497
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,139	(166)	1,973
รวม	2,736	(266)	2,470

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	2564		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่ายรอดักบัญชี	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	9,000	(2,936)	6,064
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	45,000	(9,835)	35,165
เกิน 5 ปี	23,250	(1,445)	21,805
รวม	77,250	(14,216)	63,034

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565		
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	597	(100)	497
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,139	(166)	1,973
รวม	2,736	(266)	2,470

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า	48	3,223	48	-
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า	249	-	249	-

26. หนี้กู้ยืมแปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการขออนุญาตจำหน่ายหนี้กู้ยืมแปลงสภาพ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักของหนี้กู้ยืมแปลงสภาพดังนี้

ประเภทของหนี้กู้ยืมแปลงสภาพ	- หนี้กู้ยืมแปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หนี้กู้ยืมแปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	- บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหนี้กู้ยืมแปลงสภาพทั้งหมด	- ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) หนี้กู้ยืมแปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 15 ล้านบาท (2) หนี้กู้ยืมแปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 15 ล้านบาท (3) หนี้กู้ยืมแปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 20 ล้านบาท

เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ	- บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามลำดับและในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	- ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้น
อายุ	- กู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้น
การชำระคืนเงินต้น	- กู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
	- ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)
	- 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
	- ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
	หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก
	หุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้	- ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือ ไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
แปลงสภาพก่อนวันครบ	ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
กำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและ
	เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
	ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่
	เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	- จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
	ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทง.72/2558 ราคาตลาดคำนวณจาก
	ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
	ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้
	สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนัก
	ด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน “ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว”
	(Floating Conversion Price) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่า
	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชุดเพิ่มเติมในลักษณะที่
	ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง	- ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวัน
สภาพ	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบ
	กำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์

- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ - กรณีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน
 รองรับการแปลงสภาพ 363,363,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
 บริษัท ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้
 สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน
- กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน
 363,363,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
 บริษัท ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้
 สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน
- หมายเหตุ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน
 363,363,801 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
 251,382,989 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งนี้และ
 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 614,746,790 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.43
 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในปัจจุบันหรือก่อนการจด
 ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้
 แปลงสภาพรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก - บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็น
 การใช้สิทธิแปลงสภาพ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่
 หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ - รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้
 แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ใน
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นผู้แปลงสภาพ

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงินกำหนดให้ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการแยกประเภท
 เครื่องมือทางการเงินหรือองค์ประกอบของเครื่องมือทางการเงิน โดยพิจารณาตามเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจและคำนิยาม
 หนี้สินทางการเงินและตราสารทุน

หุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว ("Floating Conversion Price") ทำให้จำนวนหุ้นที่เกิดขึ้น
 จากการแปลงสิทธิขึ้นอยู่กับราคาตลาดในอนาคต (Fixed-for-variable convertible debentures) ดังนั้นสิทธิในการเลือก
 แปลงสภาพจึงจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน

หุ้นผู้แปลงสภาพแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจนกว่าจะมีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือครบอายุการชำระคืนของหุ้นผู้
 และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจนกว่าจะมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพ
 เป็นหุ้นสามัญ ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นผู้บันทึกหักจากหุ้นผู้แปลงสภาพ และตัดจำหน่ายตามอายุของหุ้นผู้แปลงสภาพ

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	<u>งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>หุ้นกู้แปลงสภาพ</u>	<u>สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ</u>
ราคาตามบัญชีต้นปี	-	-
ออกจำหน่ายระหว่างปี	411,439	58,811
<u>บวก</u> ต้นทุนตัดจำหน่าย	23,758	-
<u>หัก</u> ใช้สิทธิแปลงสภาพ	(418,750)	(56,250)
ราคาตามบัญชีปลายปี	16,447	2,561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนเงิน 495.00 ล้านบาท สุทธิค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนเงิน 24.75 ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงินสุทธิ 470.25 ล้านบาท

ในปี 2565 มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 362.27 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 90.57 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

27. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันต้นปี	2,929	2,600	2,815	2,137
ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน	1,311	847	647	634
ดอกเบี้ยจ่าย	57	52	57	44
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(66)	-	-
โอนออกจากงบจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(504)	-	-
มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันปลายปี	4,297	2,929	3,519	2,815

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนขาย	480	72	65	63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	888	827	639	615
รวม	1,368	899	704	678

รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (66) - -

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.82-2.04
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 5.00-6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ตามช่วงอายุของพนักงาน
อายุเกษียณ	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	(515)	(428)	(490)	(416)
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00	622	521	593	507
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00	625	490	594	477
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00	(517)	(406)	(491)	(395)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00	(187)	(53)	(131)	(37)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลงร้อยละ 20.00	153	59	157	38

28. ทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ราคาตาม	2565		2564	
		มูลค่าหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่า (พันบาท)	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)
ทุนจดทะเบียน					
ยอดคงเหลือต้นปี	0.25	1,635,137	408,784	1,186,341	296,585
บวก เพิ่มทุนระหว่างปี	0.25	502,649	125,662	450,000	112,500
หัก ลดทุนระหว่างปี	0.25	-	-	(1,204)	(301)
ยอดคงเหลือปลายปี		2,137,786	534,446	1,635,137	408,784
ทุนที่ออกและเรียกชำระ					
ยอดคงเหลือต้นปี	0.25	1,341,402	335,350	889,756	222,439
บวก เพิ่มทุนระหว่างปี	0.25	424,137	106,034	451,646	112,911
ยอดคงเหลือปลายปี		1,765,539	441,384	1,341,402	335,350
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ					
ยอดคงเหลือต้นปี	0.33	1,027,602	436,068	575,956	164,834
บวก เพิ่มทุนระหว่างปี	1.02	424,137	430,836	451,646	271,234
ยอดคงเหลือปลายปี		1,451,739	866,904	1,027,602	436,068

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติเรื่องดังนี้

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 90.84 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 408.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499.63 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363.36 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 34.82 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499.63 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 534.45 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139.29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและได้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติเรื่อง ดังต่อไปนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 296.59 ล้านบาท เป็น 296.28 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 296.28 บาท เป็นจำนวน 408.78 ล้านบาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 112.50 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 296.28 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 408.78 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 450.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุน แทนการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

การจัดการความเสี่ยงในลงทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.27 : 1 และ 0.44 : 1 ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.10 : 1 และ 0.12 : 1 ตามลำดับ

29. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W2

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UREKA W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	295,381,326 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 มิถุนายน 2563)
ราคาการใช้สิทธิ	:	เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	30 กันยายน 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	:	30 มิถุนายน 2566

ในปี 2565 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท UREKA W2 จำนวน 19,517,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 4.88 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 14.64 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

30. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีของบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	6,465	23,026	3,516	23,782
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	3,996	39,526	4,063	2,422
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,368	28,644	704	17,851
ค่าเสื่อมราคา	20,350	42,891	6,381	7,068
ค่าตัดจำหน่าย	194	3,961	192	3,269
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	15,843	3,126	15,843	3,126
ตั้งเพิ่มผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,106	-	1,653	-
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(2,152)	(8,763)	(2,152)	(8,763)
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(13,456)
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	42	-	42	-
ต้นทุนทางการเงิน	38,049	10,497	26,469	3,848

32. (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	1,043	622	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	500	(290)	(239)	(147)
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,543	332	(239)	(147)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			2564
	2565	รวม	2564	
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(3,215)	75,637	72,422	20,126
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 0		ร้อยละ 20
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(643)	-	(643)	4,025
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	1,099	-	1,099	2,954
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	-	-	(3,501)
ขาดทุนทางภาษี	623	-	623	(223)
อื่น ๆ	(36)	-	(36)	(2,633)
รวม	1,043	-	1,043	622
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	500	-	500	(290)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	1,543	-	1,543	332

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(39,933)	44,471
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(7,986)	8,894
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถึงเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ดังนี้		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	605	2,815
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	(3,501)
ขาดทุนทางภาษี	7,417	(8,208)
อื่น ๆ	(36)	-
รวม	-	-
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	(239)	(147)
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(239)	(147)

33. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	กำไรสำหรับปี (พันบาท)		จำนวนหุ้นสามัญ ถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		กำไรต่อหุ้น (บาท)	
2565	2564	2565	2564	2565	2564	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	72,463	21,216	1,374,684	951,530	0.053	0.022
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	-	-	99,277	98,210		
กำไรต่อหุ้นปรับลด						
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่าการแปลงหุ้นสามัญ	72,463	21,216	1,473,961	1,049,740	0.049	0.020

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาท)		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)		กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	
2565	2564	2565	2564	2565	2564	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(39,694)	44,619	1,374,684	951,530	(0.029)	0.047
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	-	-	99,277	98,210		
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด						
กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ						
สมมติว่ามีมีการแปลงหุ้นสามัญ	(39,694)	44,619	1,473,961	1,049,740	(0.027)	0.043

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอและเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานเป็น 6 ส่วนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ คือ ประเทศไทย ดังนี้

- ส่วนงาน 1 ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร
- ส่วนงาน 2 จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล้องวงจรปิด
- ส่วนงาน 3 ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดับ
- ส่วนงาน 4 รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย
- ส่วนงาน 5 ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก
- ส่วนงาน 6 อื่นๆ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ในกรณีวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าเงินตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							รวม				
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม											
	ขายติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร	จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล้องวงจรปิด	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำดื่ม	รับหมาก่อสร้างระบบโครงสร้าง	ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก	อื่นๆ						
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	
รายได้จากการขายและบริการ-ในประเทศ	-	37,175	13,187	5,977	81,218	1,838	33,642	6,225	-	2,210	6,755	102,840
รายได้จากการขายและบริการ-ต่างประเทศ	-	2,146	-	-	-	-	-	154,379	8,498	-	-	154,379
รวม	39,321	39,321	13,187	5,977	81,218	1,838	33,642	160,604	8,498	2,210	6,755	257,219
ต้นทุนขายและการให้บริการ	-	(13,419)	(9,843)	(3,628)	(42,777)	(15,246)	(29,503)	(67,364)	(1,828)	-	-	(119,984)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน	-	25,902	3,344	2,349	38,441	(13,408)	4,139	93,240	6,670	2,210	6,755	137,235
รายได้อื่น												41,276
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน												-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน												49,093
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน												(68,039)
ต้นทุนทางการเงิน												110,472
กำไรก่อนภาษีเงินได้												(38,050)
กำไรจ่ายภาษีเงินได้												72,422
กำไรสำหรับปี												(1,543)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม												70,879
สินทรัพย์ถาวรส่วนงาน												1,191,044
สินทรัพย์ส่วนกลาง												500,803
สินทรัพย์รวม												1,691,847

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2565 กลุ่มบริษัทนี้ผูกพันการขายสูงกว่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายจำนวน 2 ราย เท่ากันทั้งสองปี มูลค่าการขายรวม 139.88 ล้านบาท และ 73.56 ล้านบาท ตามลำดับ

35. เครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

35.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณา กำหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาและมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว การให้เครดิตของกลุ่มบริษัทมีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย ส่วนลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทคาดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้ เนื่องจากลูกหนี้มีการค้างชำระอยู่ในเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินและมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้

กลุ่มบริษัทพิจารณาการค้ำค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนจากการค้ำค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

- เงินฝากและเครื่องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยกลุ่มบริษัทควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

35.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		งบการเงินรวม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2565	2564	หนี้สินทางการเงิน		2565	2564
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ดอลลาร์สหรัฐ	916	22,190	-	-	34.3913	33.2469
ยูโร	124	4,630	-	-	36.3344	37.4022
เวียดนาม	1	1	-	-	0.1456	0.1457

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2565	2564	หนี้สินทางการเงิน		2565	2564
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
ยูโร	124	4,630	-	-	36.3344	37.4022
เวียดนาม	1	1	-	-	0.1456	0.1457

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงสัญญาอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	2565	
		ผลกระทบต่อกำไรขาดทุนก่อนภาษี เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		งบการเงินรวม (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	+2.00	630	-
	-2.00	(630)	-
ยูโร	+1.00	45	45
	-1.00	(45)	(45)

สกุลเงิน	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	2564	
		ผลกระทบต่อกำไรขาดทุนก่อนภาษี	
		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		งบการเงินรวม (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ดอลลาร์สหรัฐ	+2.00	14,755	-
	-2.00	(14,755)	-
ยูโร	+3.00	5,195	5,195
	-3.00	(5,195)	(5,195)

35.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	75,515	419	75,934	0.13-0.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	54,263	54,263	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	14,836	-	-	-	-	14,836	6.84
	14,836	-	-	75,515	54,682	145,033	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	76,915	76,915	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	35,076	129,458	86,561	-	-	251,095	5.75-5.97
หนี้สินตามสัญญาเช่า	497	1,973	-	-	-	2,470	4.47
หุ้นกู้แปลงสภาพ	19,008	-	-	-	-	19,008	0.50
	54,581	131,431	86,561	-	76,915	349,488	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	1,693	129,786	131,479	0.13-0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	72,084	72,084	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	14,836	-	-	-	-	14,836	6.84
	14,836	-	-	1,693	201,870	218,399	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	98,621	-	-	-	-	98,621	4.70-5.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	114,158	114,158	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6,500	-	-	-	-	6,500	6.84
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น	13,120	-	-	-	-	13,120	6.84
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	7,993	13,232	-	-	-	21,225	5.10-7.30
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6,064	35,165	21,805	-	-	63,034	5.89
	132,298	48,397	21,805	-	114,158	316,658	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	17,797	194	17,991	0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	8,593	8,593	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	399,366	-	-	-	-	399,366	5.89-6.84
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	14,836	-	-	-	-	14,836	6.84
	414,202	-	-	17,797	8,787	440,786	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	81,689	81,689	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,916	6,017	-	-	-	9,933	5.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า	497	1,973	-	-	-	2,470	4.47
หุ้นผู้แปลงสภาพ	19,008	-	-	-	-	19,008	0.50
	23,421	7,990	-	-	81,689	113,100	

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	93,155	86	93,241	0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	15,077	15,077	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	120,915	-	-	-	-	120,915	6.84-7.40
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	14,836	-	-	-	-	14,836	6.84
	135,751	-	-	93,155	15,163	244,069	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	48,621	-	-	-	-	48,621	4.47
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	21,173	21,173	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,500	-	-	-	-	5,500	6.84
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,951	9,200	-	-	-	12,151	6.75
	57,072	9,200	-	-	21,173	87,445	

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

35.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยกลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	76,915	-	-	76,915
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	35,076	129,458	86,561	251,095
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	497	1,973	-	2,470
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	19,008	-	-	19,008
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	131,496	131,431	86,561	349,488

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	98,621	-	-	98,621
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	114,158	-	-	114,158
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,500	-	-	6,500
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น	-	13,120	-	-	13,120
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	7,993	13,232	-	21,225
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	6,064	35,165	21,805	63,034
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	246,456	48,397	21,805	316,658

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	81,689	-	-	81,689
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,916	6,017	-	9,933
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	497	1,973	-	2,470
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	19,008	-	-	19,008
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	105,110	7,990	-	113,100

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
รายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	48,621	-	-	48,621
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	21,173	-	-	21,173
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,500	-	-	5,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	2,951	9,200	-	12,151
รวมรายการที่ไม่ใช่สัญญาอนุพันธ์	-	78,245	9,200	-	87,445

35.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	2565				2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม								
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15)	-	-	113.15	113.15	-	-	113.15	113.15

37. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาซื้อน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา

รายละเอียดสัญญา	สถานีจ่ายน้ำพิมพา
เลขที่สัญญา	กปก.ข.1/034/2563
วันที่ทำสัญญา	14 กุมภาพันธ์ 2563
คู่สัญญา	การประปาส่วนภูมิภาค
ระยะเวลาสัญญา	สัญญามีกำหนดระยะเวลาจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 นับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือนับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามที่ได้ตกลงกันใหม่ โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ขายจะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
วงเงินในการจัดซื้อน้ำประปา	95.90 ล้านบาท
ปริมาณในการส่งน้ำขั้นต่ำ	4,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่เกิน 6,240 ลูกบาศก์เมตร/วัน
กำหนดส่งมอบน้ำ	ในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด 180 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป
วันที่ครบกำหนดส่งมอบน้ำ	13 สิงหาคม 2563
ยื่นเอกสารขอขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำครั้งที่ 1	1 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการตรวจรับโครงการพิจารณาขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำ ครั้งที่ 1	15 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มส่งมอบน้ำในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยและการประปาส่วนภูมิภาคได้ตกลงกันให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา โดยตกลงที่จะไม่เรียกร้องเงินค่าชดเชยและค่าเสียหายใด ๆ

สัญญาซื้อขายน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง หนองกะขะ

รายละเอียดสัญญา	สถานีจ่ายน้ำพานทอง	สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ
เลขที่สัญญา	ฝกม.9/2563	ฝกม.8/2563
วันที่ทำสัญญา	25 มิถุนายน 2563	25 มิถุนายน 2563
คู่สัญญา	การประปาส่วนภูมิภาค	
ระยะเวลาสัญญา	สัญญามีผลบังคับใช้ 10 ปี นับจากวันที่จะต้องส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือนับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามที่ได้ตกลงกันใหม่ โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ขายจะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน	
วงเงินในการจัดซื้อน้ำประปา	520.34 ล้านบาท	521.22 ล้านบาท
ปริมาณในการส่งน้ำขั้นต่ำ	12,000 - 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่เกิน 15,600 - 18,720 ลูกบาศก์เมตร/วัน	14,400 - 16,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่เกิน 18,720 - 21,840 ลูกบาศก์เมตร/วัน
กำหนดส่งมอบน้ำ	ในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายเป็นต้น	
วันที่ครบกำหนดส่งมอบน้ำ	24 กันยายน 2563	24 กันยายน 2563
ยื่นเอกสารขอขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำ ครั้งที่ 1	16 กันยายน 2563	16 กันยายน 2563
คณะกรรมการตรวจรับโครงการพิจารณาขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1	ขยายการส่งมอบน้ำออกไปเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563	ขยายการส่งมอบน้ำออกไปเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ยื่นเอกสารขอขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำ ครั้งที่ 2	25 มกราคม 2564	25 มกราคม 2564
คณะกรรมการตรวจรับโครงการพิจารณาขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2	ยังไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนที่ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 2	ยังไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนที่ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 2
หนังสือแจ้งจากการประปา เพื่อเร่งรัดให้ส่งมอบน้ำประปาฯ และแจ้งเรียกค่าปรับพร้อมสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญา	7 พฤษภาคม 2564 อัตราค่าปรับประมาณวันละ 1.04 ล้านบาท เป็นจำนวน 172 วัน คิดเป็นมูลค่าค่าปรับทั้งสิ้น 179 ล้านบาท	7 พฤษภาคม 2564 อัตราค่าปรับประมาณวันละ 1.04 ล้านบาท เป็นจำนวน 172 วัน คิดเป็นมูลค่าค่าปรับทั้งสิ้น 179 ล้านบาท

ต่อมาบริษัทย่อยมีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งสถานการณ์ดำเนินการ กำหนดแผนงาน และแจ้งวันที่ส่งมอบน้ำประปา โดยระบุวันส่งมอบน้ำประปาวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัทย่อยมีหนังสือถึงการประปาฯ เรื่อง ขอให้สิทธิลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ตามประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัทย่อยได้ เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ความว่า “สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่ง มอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0”

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้รับเอกสารการบันทึกข้อความภายในเกี่ยวกับความคืบหน้าการพิจารณาค่าปรับร้อยละ 0 ดังนี้

เรื่อง	สถานีจ่ายน้ำพานทอง	สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ
1. ค่าปรับตามสัญญาตามวันครบ กำหนดต้องเริ่มส่งน้ำประปา (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - 22 มิถุนายน 2564)	จำนวนเงิน 227.91 ล้านบาท	จำนวนเงิน 243.35 ล้านบาท
2. ค่าปรับตามสัญญาการส่งมอบ น้ำประปาไม่ได้ปริมาณและคุณภาพ (นับแต่วันที่ผู้ขายเริ่มส่งมอบ น้ำประปาวันแรก)	เดือนกรกฎาคม คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ค่าปรับจำนวนเงิน 3.68 ล้านบาท เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ปริมาณขั้นต่ำ ค่าปรับจำนวนเงิน 10.93 ล้านบาท	เดือนกรกฎาคม คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ค่าปรับจำนวนเงิน 3.79 ล้านบาท เดือนสิงหาคม - ตุลาคม ปริมาณขั้นต่ำ ค่าปรับจำนวนเงิน 11.27 ล้านบาท
3. ค่าปรับตามสัญญาการส่งมอบ น้ำประปาไม่ได้ปริมาณและคุณภาพ (นับแต่วันที่ผู้ขายเริ่มส่งมอบ น้ำประปาวันแรก)	เดือนธันวาคม 64 - มีนาคม 65 ปริมาณขั้นต่ำ ค่าปรับจำนวนเงิน 6.99 ล้านบาท	เดือนธันวาคม 64 - มีนาคม 65 ปริมาณขั้นต่ำ ค่าปรับจำนวนเงิน 8.26 ล้านบาท

มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตามบันทึกกองนิติการ งานนิติกรรมสัญญาข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาซื้อ น้ำประปาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาดังกล่าวครบ กำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ สัญญาฯ ดังกล่าวจึงอยู่ในหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอผู้ว่าการอนุมัติแก้ไขสัญญาตามที่ผู้ขายร้องขอ

ในระหว่างงวดบริษัทย่อยได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว โดยที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ซื้อตกลงและผู้ขายยินยอมให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาผู้ขายจะ ไม่ถือเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาส่งมอบน้ำประปาตาม สัญญาและไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำประปาตามสัญญา

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น38.1 วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

	สกุลเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม					
		2565			2564		
		วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ
วงเงินหนังสือค้ำประกัน	บาท	23.00	8.26	14.74	100.87	8.26	92.61
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	บาท	20.00	-	20.00	25.00	8.42	16.58
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น	บาท	95.00	-	95.00	58.00	45.00	13.00
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	บาท	285.41	285.41	-	53.12	29.33	23.79
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	0.84	-	0.84	0.84	-	0.84
บัตรเครดิตน้ำมัน	บาท	0.80	0.03	0.77	0.80	0.04	0.76

	สกุลเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		2565			2564		
		วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงิน ใช้ไป	วงเงิน คงเหลือ
วงเงินหนังสือค้ำประกัน	บาท	15.00	2.07	12.93	15.00	2.07	12.93
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	บาท	20.00	-	20.00	20.00	3.62	16.38
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น	บาท	45.00	-	45.00	45.00	45.00	-
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	บาท	12.21	12.21	-	12.21	12.21	-
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	บาท	0.84	-	0.84	0.84	-	0.84
บัตรเครดิตน้ำมัน	บาท	0.80	0.03	0.77	0.80	0.04	0.76

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 และ 17

38.2 หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันผลงานตามสัญญาจำนวนเงิน 8.26 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี โดยค้ำประกันผลงานตามสัญญากับหน่วยงานราชการจำนวน 6.19 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

38.3 ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	-	34.64	-	-

39. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่อนุมัติ และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3-8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนของบริษัทย่อย

ลำดับ	บัตรส่งเสริมเลขที่	ลงวันที่	ประเภทกิจการที่ส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้	วันหมดอายุ
1.	2536(5)/2554	28 ธันวาคม 2554	ผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล	6 ธันวาคม 2561	5 ธันวาคม 2569

40. คดีความฟ้องร้อง

40.1 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งสามัญของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้รับผิดชอบในข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.77 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ผลการไกล่เกลี่ยโจทก์รับที่จะไปดำเนินการแก้ไขและติดตั้งงานให้เสร็จสิ้นจนสามารถใช้งานได้ตามสัญญา โดยขอเวลาในการดำเนินการภายใน 60 วัน ศาลจึงมีคำสั่งให้เลื่อนการไกล่เกลี่ยออกไปเพื่อรอฟังผลตกลงกัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 บริษัทย่อยได้ให้การปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ โดยบริษัทย่อยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่ด้วยโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างกับจำเลยและยกเลิกสัญญาตามที่ไกล่เกลี่ยกันและขอให้โจทก์คืนเงินแก่จำเลยจำนวน 67.82 ล้านบาท นอกจากนี้จากการผิดสัญญาของโจทก์ที่ไม่สามารถก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามสัญญาได้นั้น เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายและขาดประโยชน์จากการผิดสัญญาของโจทก์ในครั้งนี้จำเลยจึงถือเอาค่าให้การฉบับนี้เป็นข้อฟ้องแย้งโจทก์และเรียกค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77.67 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โจทก์ได้ตกลงยกเลิกการเรียกร้องแก่จำเลย และจำเลยจะไม่ดำเนินคดีความตามฟ้องแย้งกับโจทก์ ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกแล้วต่อกัน

40.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีแพ่งของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา กับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน เนื่องจากโจทก์ได้ทำสัญญาให้เช่าทรัพย์สินกับจำเลยและเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่ให้เช่าได้รับความเสียหาย รวมเป็นมูลฟ้องจำนวน 15.04 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินคดี

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการประจำปี 2565 จำนวน 1,300,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 15.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 20.02 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

42. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

